

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HÀ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1778/UBND-GDĐT

Hà Đông, ngày 22 tháng 7 năm 2022

V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh
vực Giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận;
- Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hà Đông.

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP);

Thực hiện Công văn số 2153/BGDĐT-KHTC ngày 24/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 5019/VP-KGVX ngày 31/5/2022 về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3633/STC-TCHCSN ngày 04/7/2022 về việc tham gia ý kiến thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Công văn số 2062/SGDĐT-KHTC ngày 15/7/2022 về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

UBND quận Hà Đông chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

- Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của: Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo năm học 2022-2023;

+ Thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021 /NĐ-CP.

+ Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh; góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội. Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục nghiêm túc thực hiện quy định tại điểm a,b,c khoản 4 Điều 8 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định học phí, trong đó có nội dung: “a) Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định; b) Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đại học; thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo (tỷ lệ tăng hằng năm không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông) và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học, xã hội”.

+ Có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo. Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi để các em có đủ sách giáo khoa đến trường.

+ Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định hiện hành về chế độ công khai.

+ Thực hiện vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa

bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về bộ phận Tài chính - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông để được phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hòa